

รวมพลัง 79 สถาบัน รู้เท่าทันแอลกอฮอล์



“7 9 สถาบัน รู้ทันแอลกอฮอล์” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดจากการรวมพลังของเยาวชน นักศึกษา บุคลากร เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ดื่ม และทางอ้อมเรื่องอุบัติเหตุทั้งตัวเองและผู้อื่นต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวิธีจัดการปัญหาเหล่านี้ที่ถูกต้องที่สุดคือ ต้องเริ่มแก้ไขที่ต้นเหตุ

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรม “79 สถาบัน รู้ทันแอลกอฮอล์” โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร จาก 79 สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จากสุรา ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดธุรกิจสุรา และจะสนับสนุนพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้าทั่วประเทศ จากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัล 12 ผลงานดีเด่นให้แก่สถาบันต่างๆ ที่รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์

ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก อธิบายว่า เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องสร้างภูมิเท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจสุราที่มองเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก



ทั้งนี้ การดื่มของเยาวชนกลายเป็นนักดื่มอายุน้อยลง ดื่มประจำ ดื่มเร็ว ดื่มหนักเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันร้านเหล้าเข้าถึงง่าย อยู่ใกล้สถานศึกษา ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ พบว่ามีนักศึกษาที่ดื่มสูงถึงร้อยละ 89 ของนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อสำรวจร้านจำหน่ายสุรารอบวิทยาลัย รัศมี 3 กิโลเมตร พบว่ามีมากถึง 161 ร้าน

รองผู้จัดการ สสส.กล่าวต่อว่า นอกจากนี่ประเทศไทยยังประสบปัญหาและยังขาดความรู้เรื่องผลกระทบของเหล้ามีสอง จึงต้องกระตุ้นทุกภาคส่วนและสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของความรุนแรงของเหล้ามีสอง รัฐจะต้องให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัย และนำมาบอกให้ประชาชนได้รู้ และให้สังคม

ตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะที่ผ่านมาได้สร้างปัญหามากมาย ทั้งการดื่มแล้วขับรถ ทะเลาะวิวาท รวมทั้งก่อความรุนแรงในครอบครัว

“ต้องการให้สังคมเปลี่ยนแนวคิดที่บอกว่า ดื่มเหล้าแล้วสร้างมิตรภาพ ซึ่งไม่ใช่ความจริง เพราะเราก็ได้เห็นกันแล้วว่า ที่ผ่านมามีงานเลี้ยงฉลองหรือสังสรรค์ที่ใด มีหลายเหตุการณ์จบด้วยความเศร้าสลด โดยมีเหล้าและเบียร์เป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น” รองผู้จัดการ สสส.กล่าวเรียกร้อง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชู 79 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมพลัง ปกป้องเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากสุรา ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีกิจกรรมเชิงรุกเกิดขึ้นกว่า 362 กิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมถึง 567,300 ราย ทั้งรณรงค์ในสถาบัน ชุมชน เผื่อระวังการบังคับใช้กฎหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้



บริหาร เจ้าหน้าที่ และสถาบันอย่างดียิ่ง
ทั้งยังรวบรวมกิจกรรมเด่นๆ มานำเสนอไว้ในหนังสือ “10 เรื่องเล่า ม.ไม่เมาเราทำได้” โดยประมวลจากการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ เช่น “เปลี่ยนนักดื่มหน้าเก่า ให้กลายเป็นนักเล่าผีปากกล้า” ในโครงการ “เล่าเล็กเล่า” โดยนำนักดื่มที่เลิกเหล้ามาเล่าประสบการณ์ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตนิเทศบัณฑิตใหม่ โดยมีตัวอย่างเรื่องเล่าที่สะท้อนใจคนฟังคือ ศิษย์เก่ารายหนึ่งตื่นเช้ามายังไม่สร้างเมชาติ แล้วขับรถมาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมอง และสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่ง เป็นต้น

นายปิยวัฒน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหัวหน้าโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้ ระบุว่า โครงการนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเครือข่ายเพื่อนอาจารย์ แกนนำนักศึกษาสามารถต่อยอดนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือผู้อื่น ในการยับยั้งสุรา ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สะท้อนจากร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่ยังน่าห่วง รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย ปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไปใช้บริการ การใช้กลยุทธ์โฆษณา จูงใจ ส่ง



เสริมการขายที่ไร้คุณธรรม กลุ่มทุนสุรารุกตีบเข้ามาในรั้วสถาบันผ่านการให้ทุนทำกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้จะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายองค์กรด้านเด็กเยาวชน เพื่อติดตาม เฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย และประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อป้องกันปัญหา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐในพื้นที่ควรเข้ามาตรวจสอบ ควบคุม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และมีการกำกับ ติดตามในระดับนโยบาย

ขณะที่ รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความเห็นว่า เราได้ดำเนินงานบนความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ครอบคลุม 9 จังหวัด โดยได้สร้างแกนนำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เน้นพัฒนาและเสริมศักยภาพ

จากนั้นเชื่อมประสานการทำงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง จัดรูปแบบเพื่อนำมา



บูรณาการร่วมกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเทศกาล
สงกรานต์ปีนี้ เรา
ขอสนับสนุนพื้นที่
เล่นน้ำปลอดภัย
ปลอดเหล้า และจะ
มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง
การทำผิดกฎหมาย
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551อย่างจริงจัง
“เป็นเรื่องน่า

เศร้าใจที่ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย คือฝ่ายเดียวที่
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ขณะที่ทุก
ภาคส่วนต่างทำงานกันอย่างหนักเพื่อลดผล
กระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการเจ็บ
ตายของผู้คน แต่เรายังมีมาตรการที่จัดการ
กับตัวการสำคัญนี้ไม่ถนัดเกินไป” รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สะท้อนความเห็น

สำหรับ 12 ผลงานดี
เด่น ในโครงการเครือข่าย
อุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหา
แอลกอฮอล์ โดยได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง, วิทยาลัยชุมชน
แพร่, มหาวิทยาลัยราชภัฏ





นครสวรรค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตอำนาจเจริญ, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตปราจีนบุรี, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วิทยาเขตระยอง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เชื่อว่าพลังของเยาวชนเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาการดื่มเหล้าของคนไทย ที่มีผลร้ายทำลายชีวิต จิตใจ และทรัพย์สินทั้งทางตรงและทางอ้อม.